

ข่าวเลขที่ 208

14 กันยายน 2566

ราคาปลีกไข่ไก่ในพื้นที่จังหวัดเลย ปรับตัวสูงขึ้น พาณิชย์สั่งตั้งจุดขายไข่ไก่ช่วยประชาชน

ตามที่ปรากฏข่าวราคาจำหน่ายปลีกไข่ไก่ ในพื้นที่จังหวัดเลย ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคาจำหน่ายปลีกไข่ไก่เบอร์ 0 แผงละ 145 บาท ส่วนราคาขายปลีกฟองละ 6 บาท (12 กันยายน 2566)

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากการติดตามภาวะราคาไข่ไก่ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย ได้ลงพื้นที่ไปยังร้านศูนย์ไข่เมืองเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย พบว่าทางร้านได้ปิดป้ายราคาจำหน่ายปลีก - ส่ง ชัดเจนและถูกต้อง มีราคา ดังนี้

ไข่ไก่เบอร์ 0 จำหน่ายปลีก 145 บาท/แผง เฉลี่ย ฟองละ 4.83 บาท

ไข่ไก่เบอร์ 1 จำหน่ายปลีก 135 บาท/แผง เฉลี่ย ฟองละ 4.50 บาท

ไข่ไก่เบอร์ 2 จำหน่ายปลีก 130 บาท/แผง เฉลี่ย ฟองละ 4.33 บาท

ไข่ไก่เบอร์ 3 จำหน่ายปลีก 125 บาท/แผง เฉลี่ย ฟองละ 4.17 บาท

ทั้งนี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในพื้นที่ แจ้งว่า การปรับราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม เป็นไปตามทิศทางกรประกาศราคาแนะนำของสหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ ซึ่งราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มปรับเพิ่มขึ้นตามภาระต้นทุนที่สูงขึ้นโดยราคาจำหน่ายปลีกสอดคล้องกับราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่มีการปรับเพิ่มขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมาและมีแนวโน้มจะปรับลดลงในช่วงสัปดาห์หน้า

กรมการค้าภายใน ได้ประชุมร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่อย่างใกล้ชิด พบว่า ส่วนใหญ่ราคาจำหน่ายปลีกไข่ไก่ทรงตัวตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2566 โดยบางพื้นที่มีการปรับราคาจำหน่ายปลีกไข่ไก่ลดลงจากสัปดาห์ก่อน และมีปริมาณไข่ไก่เพียงพอในทุกพื้นที่มีไข่ไก่ทุกขนาด จากเดิมเดือนสิงหาคม 2566 ที่มีสัดส่วนไข่ไก่ขนาดใหญ่ น้อย และจะดำเนินการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายไข่ไก่ในราคาประหยัดแก่ผู้บริโภค โดยสั่งการให้ 14 จังหวัด ที่มีราคาสูง จัดจำหน่ายไข่ไก่ราคาถูกให้กับประชาชน ส่วนกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ได้จัดมอบพาณิชย์ 100 จุด เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดที่มีการจำหน่ายไข่ไก่ในราคาสูงดังกล่าว หากพบจังหวัดใดราคาสูงจะเพิ่มจุดจำหน่าย ต่อไป

นายอุดม ศรีสมทรง กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการค้าภายในได้มีการกำกับดูแลและติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด เพื่อสร้างความเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ผู้เลี้ยงไข่จนถึงประชาชนผู้บริโภค ในราคาในทุกระดับการค้ามีความสอดคล้องกัน ตามโครงสร้างที่กรมฯ กำกับดูแล

หากพบผู้ค้ารายใดมีพฤติกรรมจำหน่ายไข่ไก่ในราคาสูงเกินสมควร สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน
กรมการค้าภายใน 1569 หากพบการกระทำผิดจะมีความผิดตามมาตรา 29 พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ พ.ศ.2542 มีโทษปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
